

XẠO SỰ VỀ “CON CÚ ĐÊM”

Tước hết xin cảm ơn Quý Niên Trưởng Và Các Bạn, đã có lời thăm hỏi vì xao sự tôi đã vắng mặt gần 3 tuần qua. Vắng mặt không phải vì lý do sức khỏe, cũng không phải vì bận bịu công việc gì mà là vì không có “sự” để “xao”!!!

Thêm nữa là xin cảm ơn quý huynh đệ bằng hữu nhắc nhở gần như là một sự quở trách là tại sao tôi lại đi bên vực cho “thằng đồ tể Putin”. Xin thưa ngay rằng Putin và Zelensky chẳng mắc mớ gì đến tôi mà phải bên bên này chống bên kia, dưới mắt tôi Nga và UKraine vẫn là hai quốc gia trước đây đã yểm trợ tôi đa cho cộng sản bắc Việt đánh chiếm miền Nam, kết quả là ngày hôm nay tôi vẫn là một kẻ lưu vong mất nước tha phương cầu thực. Có khác chẳng là cái nhìn của tôi khác xa ngày xưa rất nhiều, bởi tuổi 30 và 80 phải khác chứ. Tuổi 30 là tuổi tam thập nhi lập, chỉ nhìn vào mình, bản thân mình, gia đình thân quyến của mình, quê hương tổ quốc của mình. Tuổi 80, tầm nhìn xa rộng hơn, một cách hoa mỹ cầu kỳ gọi là “Thế Giới Quan”. Trong cuộc chiến Ukraine, tôi không bao giờ quan tâm đến những tin tức bên này tuyên bố chiến thắng của mình, thối phồng sự thiệt hại của bên kia, bên kia tuyên bố chiến bại của đối phương, v.v. và v.v. mà tôi chỉ quan tâm đến những thế lực của siêu cường như Mỹ, Tàu cộng, hay của các cường quốc như Anh, Pháp, Đức, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ... bên cạnh hay sau lưng cuộc chiến này. Cho đến nay, một điều không ai phủ nhận được là cuộc chiến này đã lôi kéo Washington, Bắc Kinh, Luân Đôn, Paris, Berlin vào cuộc, nói chung là Nato và Eu. Tuy không trực tiếp tham chiến, nhưng bị những hệ lụy khá phức tạp trên mọi lĩnh vực.

Như trong một loạt bài viết về cuộc chiến Ukraine và Nga hai tháng qua, xao tôi có nói là nó sẽ kéo dài không ai tiên liệu được nó sẽ kết thúc lúc nào và sẽ kết thúc như thế nào. Xao tôi cũng có nhắc lời nhận định của Tập Cận Bình “Cuộc chiến Nga-Ukraine đã mở ra hai mặt trận lớn khác là cuộc chiến tranh tuyên truyền và cuộc chiến tranh kinh tế cho cả thế giới”. Cứ mỗi buổi sáng thức dậy, mở youtube hay facebook nghe hàng chục live stream loan tin chiến sự trong 24 giờ qua mà “phát ớn” nổi da gà lạnh xương sống. Bên này bắn hạ bên kia hàng trăm máy bay, bên kia hạ gục hàng trăm chiến xa và bắt sống cả tiểu đoàn địch, không những các nước Âu Châu mà cả thế giới ồ ạt viện trợ cho chính phủ Zelensky, khiến cho tinh thần chiến đấu bảo vệ tự do dân chủ của toàn dân toàn quân Ukraine lên cao độ, do đó chắc chắn 100% sẽ đánh bại và đẩy lùi quân xâm lược Nga chạy về bên kia biên giới của mình. Có nhiều ông nhiều bà còn cường điệu rằng Putin bị ung thư sắp qua đời, hoặc các tướng lãnh cao cấp của Điện Cẩm Linh đang thảo hoạch một kế hoạch đảo chánh và giết Putin mới là ly kỳ rùng rợn.

Hiện giờ, trong bối cảnh cuộc chiến Nga – Ukraine bước sang tháng thứ tư và chưa có dấu hiệu gì về một chiến thắng hay chiến bại của bên nào, cũng như một giải pháp ngoại

giao khả thi nào để ngừng bắn hay hưu chiến khiến ngày càng làm gia tăng mối quan ngại không những cho Nato, EU mà cho cả toàn cầu trong nhiều tháng, hay thậm chí nhiều năm tới, bởi ngày nào cuộc chiến Nga và Ukraine còn tiếp diễn thì nền kinh tế toàn cầu vẫn còn bất ổn, hiện nay khủng hoảng năng lượng và an ninh lương thực ngày càng trầm trọng thêm. Nhưng mối nguy hiểm đáng lo ngại thập phần to lớn hơn là nếu Nga bị dồn vào chân tường thì Nga sẽ chọn cách leo thang, nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột trên phạm vi rộng lớn hơn sẽ gia tăng, cả hai bên không nhượng bộ và kèm chế lẫn nhau, Âu Châu sẽ rơi vào biển lửa.

Lạy Chúa Tôi! Xin đừng để chuyện đó xảy ra.

Mỹ và các đồng minh đã và đang bơm một lượng vũ khí sát thương không nhỏ vào Ukraine để duy trì cuộc chiến. Trong khi hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng, ở thời điểm hiện tại, ít nhất Kiev cũng đang giữ vững được phong độ “thà chết chứ không hề... lui”. Tuy nhiên phương Tây cần tiếp tục viện trợ quân sự nếu họ muốn ủng hộ lời thề chiến thắng của Tổng thống Volodymyr Zelensky, hoặc ít nhất là tiếp tục đối đầu hoặc đánh bại những bước tiến của Moscow, dĩ nhiên cũng chỉ bằng hai phương thức, một là tăng cường viện trợ và vũ khí cho Ukraine, hai là tăng cường độ “trừng phạt kinh tế” đối với Nga. Mỹ và Nato đã dứt khoát không gửi quân can thiệp ngay từ lúc khởi đầu, và cho đến bây giờ, cũng chưa có một quốc gia thuộc khối EU nào dám làm chuyện đó, bởi bất cứ lực lượng quân sự của bất cứ một quốc gia nào của Nato hay Eu đặt chân lên lãnh thổ Ukraine là một động thái giúp cho Putin “leo thang”.

Làm sao có thể đạt được một giải pháp thương lượng vào thời điểm này? Trong khi Zelensky thề không lùi bước nhường một tấc đất lãnh thổ Ukraine nào cho Nga, cũng trong khi đó, dù Putin có bao nhiêu tính toán sai lầm về sức mạnh và ý chí kháng cự của Ukraine hay sự đoàn kết và quyết tâm của các đồng minh NATO đi chăng nữa, Putin cũng không thể chấp nhận thất bại. Bởi Putin ra lệnh rút quân trong lúc này như một sự thất bại thì đồng nghĩa với sự “tự sát” đối với Putin, một sự chấm hết công danh sự nghiệp của Putin.

Ngày 23 tháng 5 năm 2022, Cựu Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Henry Kissinger phát biểu tại Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới Davos (Thụy Sĩ) như sau:

– Ukraine nên nhân nhượng nhường đất cho Nga để chiến tranh có thể kết thúc và hòa bình được tái lập! Các cuộc đàm phán cần phải bắt đầu trong hai tháng tới, trước khi cục diện tạo ra những biến động và căng thẳng không dễ vượt qua. Lý tưởng nhất, đừng phân chia nên trở lại nguyên trạng trước đây. *“Theo đuổi cuộc chiến quá thời điểm đó sẽ không còn là chuyện liên quan đến quyền tự do của Ukraine, mà là một cuộc chiến mới chống lại chính nước Nga”.*

Ý của Henry Kissinger là Zelensky phải chấp nhận điều kiện của Nga công nhận chủ quyền của bán đảo Crimea và vùng Donbass, có nghĩa là Crimea và vùng Donbass

(Lugansk và Donetsk) sẽ do Nga kiểm soát và cũng có nghĩa rằng những phần lãnh thổ này của Ukraine sẽ thuộc Nga.

Dĩ nhiên, những lời phát biểu của Kissinger khiến cho nhiều chính khách trên thế giới phần nộ và hết lời sỉ vả như “thật đáng xấu hổ, thật đáng nhục nhã cho một cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ lại tin rằng việc nhượng một phần lãnh thổ có chủ quyền là cách để tìm kiếm hòa bình cho bất kỳ quốc gia nào”.

Tên cáo già chính trị Henry Kissinger này mà dân miền nam Việt Nam gọi là “con cú đêm” đến nay vẫn còn in sâu trong tâm trí nhiều người Việt, ở thời điểm Henry Kissinger lén lút gặp Bắc Việt để bán đứng VNCH. Henry Kissinger không chỉ thân Nga mà còn rất thân với Trung Quốc. Trong suốt nhiều thập niên kể từ chuyến công du lịch sử đến Bắc Kinh cùng Tổng thống Nixon năm 1972 đến tận ngày nay, Henry Kissinger luôn khuyến cáo Mỹ phải xem Trung Quốc là bạn, thay vì thù và phải bắt tay với Trung Quốc như một đối tác đáng tin cậy hơn là một đối thủ đáng nghi ngờ.

Trong bối cảnh chính trị và chiến tranh ở Ukraine hiện nay, những lời phát biểu của tên “cú đêm” này hoàn toàn trái ngược với đa số nhận định của giới bình luận lẫn chủ trương của các chính phủ phương Tây, khi mọi người đồng ý rằng cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã khiến thế giới phải đặt lại câu hỏi về tình trạng an ninh của “toàn bộ trật tự quốc tế”. Cũng ở Davos cùng với Kissinger, Chủ Tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula Von Der Leyen phát biểu rằng:

– Nếu một ngày nào đó Nga có thể khôi phục vị trí của họ ở Âu Châu nếu nước này “tìm đường trở lại với dân chủ, pháp quyền và tôn trọng trật tự dựa trên luật lệ quốc tế... bởi vì Nga là nước láng giềng của chúng ta”, nhưng ở ngay thời điểm này thì cuộc chiến bảo vệ đất nước của dân quân Ukraine không chỉ là “vấn đề sống còn của Ukraine” hay “vấn đề an ninh châu Âu” mà còn là “nhiệm vụ của toàn bộ cộng đồng toàn cầu”.

Trong khi đó ngược lại... Putin thì luôn khẳng định rằng Phương Tây đã đối xử không công bằng với Mạc Tư Khoa kể từ khi Nga giải tán đảng cộng sản và giải thể khối Vacsava, trả độc lập chủ quyền cho tất cả các nước đông Âu. Cục diện chiến tranh giữa Nga và Ukraine đang từng bước thay đổi, mới đây Putin đã tuyên bố “mục tiêu chính trong chiến dịch quân sự đặc biệt này là Nga sẽ phá vỡ trật tự thế giới hiện nay đang dưới ách của phương Tây.”

Điều này chứng tỏ rằng “Phương Tây” gồm Mỹ, Nato và EU cùng với Mạc Tư Khoa đang đi những nước cờ đầy mạo hiểm, đẩy cuộc chiến tranh này vượt ngoài vòng kiểm soát của chính quyền Zelensky và người dân Ukraine.

Ngày 25/4/2022 Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin tuyên bố rằng “ngoài việc giúp cho Ukraine đánh đuổi quân xâm lược Nga mà còn tìm phương cách làm suy yếu khả năng quân sự của Nga nữa”.

Những lời lẽ đó như đổ dầu thêm vào lửa, gián tiếp giúp Cẩm Linh tăng tốc cỗ máy chiến tranh. Đó không phải là một điềm lành báo trước hòa bình nhanh chóng được vãn hồi cho 44 triệu dân Ukraine và cho cả toàn châu Âu. Sự hủy diệt tàn khốc của chiến tranh sẽ còn kéo dài chưa biết bao lâu mới kết thúc.

Cho nên, Henry Kissinger không phải hàm hồ mà tuyên bố rằng “Các cuộc đàm phán cần phải bắt đầu trong hai tháng tới, trước khi cục diện tạo ra những biến động và căng thẳng không dễ vượt qua...” Chúng ta hãy hình dung cục diện chiến tranh Ukraine–Nga kéo dài thêm hai tháng nữa sẽ đi tới đâu? Ukraine sẽ nhờ viện trợ phương tây đẩy lùi quân Nga về biên giới, hay quân Nga chiếm dần thêm lãnh thổ của Ukraine? Và có thêm bao nhiêu triệu người dân Ukraine phải di tản vì bom đạn đôi bên. Giải quyết xong Mariupol, những bước sắp tới của Cẩm Linh rõ như ban ngày. Putin áp dụng chiến thuật bao vây không đánh chiếm, chỉ nã trọng pháo hay hỏa tiễn hoặc oanh tạc vào các cơ sở quân sự ở các thành phố lớn và kêu gọi đầu hàng, nếu không sẽ san bằng thành phố thành bình địa. Rồi Kharkiv, Sumy, Odessa cũng tương tự như Mariupol, cho đến khi toàn bộ lãnh thổ phía đông sông Dnipro rơi vào tay Nga thì tới lúc đó Zelensky còn thương lượng cái gì nữa.

Có một điều đặc biệt quan trọng đáng ngạc nhiên mà không thấy một tin tức nhỏ nhoi nào của giới truyền thông cũng như các cơ quan tình báo nhắc nhở tới.

Ukraine có năm (5) nhà máy điện hạt nhân (Nuclear Power Plant – NPP). Chernobyl đã ngừng hoạt động từ năm 1986 vì bị xì hơi. Còn lại bốn (4) là Rivne, Khmelnytsky, Zaporizhzhia, Pervomaysk vẫn còn hoạt động bình thường dù pháo nỏ đạn bay khắp tứ tung, không có một nhà máy điện hạt nhân nào bị ăn hỏa tiễn tầm gần hay tầm xa của Nga. Đáng kể nhất là NPP Zaporizhzhia, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Âu Châu cung cấp khoảng 25% điện năng cho Ukraine. Vào khoảng 1h30 sáng ngày 3/3/2022, thị trưởng Zaporizhzhia là Enerhodar Dmytro Orlov thông báo trên tài khoản Telegram của mình nguyên văn như sau: “Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia bốc cháy sau một loạt pháo kích của quân đội Nga, đây là mối đe dọa an ninh thế giới”. Ông Orlov cũng cho biết các lực lượng Ukraine đang anh dũng chiến đấu với quân đội Nga ở ngoại ô thành phố Zaporizhzhia chiều ngày 3/3/2022. Ngay sau đó, lúc 2h30 sáng, ngoại trưởng Dmytro Kuleba của Ukraine la hoảng lên rằng “Người Nga phải lập tức ngừng bắn, nếu nhà máy này phát nổ thì thảm họa sẽ gấp 10 lần thảm họa Chernobyl”.

Cũng ngay ngày hôm đó, Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden gọi điện thoại chỉ thị cho Bộ Trưởng Năng Lượng Hoa Kỳ theo dõi biến cố này thật chính xác.

Xạo sự tôi chỉ tóm tắt ngắn gọn một vài sự kiện nghịch lý để xin lập lại lời nói của các giới chức cao cấp của Hoa Kỳ vài tháng trước “đây quả là một cuộc chiến tranh quái dị và kỳ quặc nhất sau đệ nhị thế chiến”.

Thế giới cứ tiếp tục nguyên rửa tội ác của Putin, thế giới cứ tiếp tục tăng tiền viện trợ cho Zelensky, thế giới cứ tiếp tục ghi danh xin gia nhập khối Nato càng nhiều càng tốt. Một sự thật rõ ràng như hai nhân hai là bốn, mục đích Nato do Mỹ thành lập là để đối phó và đương đầu với khối Vacsava, Vacsava đã giải thể, ngày nay Nato đương đầu với ai, hay chỉ duy nhất với Mạc Tư Khoa. Mạc Tư Khoa không gây sự với Nato, Mạc Tư Khoa chỉ gây sự với thằng em kết nghĩa của mình là Ukraine, bởi nó nghe lời dụ dỗ của các ông nên trở thành kẻ phản sư môn, nếu tây phương cứ tiếp tục leo thang, Putin chỉ cho một trái hỏa tiễn điều khiển chính xác vào ngay phòng thí nghiệm sản xuất năng lượng nguyên tử của một trong bốn nhà máy điện hạt nhân của Ukraine thì cái gì sẽ xảy ra? Câu hỏi để tự mỗi người trả lời.

Như Bà Ursula Von Der Leyen chủ tịch Ủy Ban Âu Châu nói:

– “Nga sẽ khôi phục lại vị thế của họ, nếu họ tìm đường trở lại với dân chủ, pháp quyền và tôn trọng trật tự dựa trên luật lệ quốc tế... bởi vì Nga là nước láng giềng của chúng ta...”.

Nhưng tiếc thay, đã từ lâu phương tây không xem Nga như là một phần quan trọng của Âu Châu trong bốn thế kỷ qua và Nga từng đóng vai trò cân bằng cấu trúc quyền lực ở châu Âu trong những thời khắc sống còn của Châu Âu. Tây Phương như Mỹ, Nato, Eu không nên chơi ván bài liều lĩnh giáng một giáng đòn chí tử lên Mạc Tư Khoa, đẩy Nga ngày càng xa con đường mà Bà Der Leyen đã tuyên bố hôm 23/5/2022 tại Davos Thụy Sĩ.

Con đường của Nga đang đi hiện giờ là dồn mọi nỗ lực để kiểm soát toàn bộ vùng Donbass. Sau đó lập chính quyền ở đó, để vài tuần hay vài tháng sau chính quyền này đưa ra yêu cầu xin sáp nhập Mạc Tư Khoa là xong việc. Bước kế tiếp là xúi dục các vùng phụ cận về phía tây tuyên bố “ly khai” để rồi sau đó đơn phương tuyên bố độc lập và lập tức được Mạc Tư Khoa công nhận. Sau khi được Nga công nhận, chính quyền ly khai này tổ chức trưng cầu dân ý để sáp nhập vào lãnh thổ Nga. Đó là con đường mà Putin đang đi khiến cho cả thế giới đều nhận định rằng cuộc chiến tranh này không biết đến bao giờ mới kết thúc. Kết thúc như thế nào cũng không ai biết được.



**Màu cam là vùng Nga đang kiểm soát.
Chấm đỏ là nơi đang giao tranh hiện giờ.**

Nếu chính quyền Kiev với sự cố vấn của Mỹ, Nato, Eu chấp nhận giải pháp theo lời phát biểu của Kissinger thì Zelensky phải nhượng bộ nhường phần lãnh thổ đang bị Nga kiểm soát cho Nga để đổi lấy hòa bình, thì điều này đồng nghĩa Zelensky đầu hàng, cũng đồng nghĩa với Mỹ, Nato, Eu chịu thua Putin. Chính quyền Kiev vẫn tiếp tục nhận viện trợ ồ ạt từ phương tây, nhưng chỉ để phòng thủ hoặc tử thủ, thiên nan vạn nan hoạch định một kế hoạch phản công tái chiếm những phần lãnh thổ đang bị quân Nga chiếm đóng. Quân đội Ukraine hiện trong thế thủ trên chiến trường, và để đảo ngược tình thế, Ukraine phải chuyển sang thế tấn công. Tình hình chiến trận đang ở thế bất lợi cho Ukraine ở vùng Donbass. Ngày 26/05, quân Nga đã ở cửa ngõ Severodonetsk. Trước đó tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky lên án Nga “Nga đang tìm cách loại bỏ tất cả những gì còn sống ở trong vùng mà Nga muốn chiếm giữ. Không ai phá hủy Donbass như các lực lượng Nga đang làm hiện nay.”

Chính quyền Kiev chỉ biết tiếp tục trông cậy vào hỗ trợ của các nước phương Tây, nhưng phải với cường độ mạnh hơn vì theo ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba khi phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Davos hôm 25/05, “NATO mà chúng tôi coi là đồng minh đã không làm gì hết.” Một vài sự kiện và một vài diễn biến mới nhất khi cuộc chiến đã kéo dài qua tháng thứ tư, chứng minh cho chúng ta thấy rằng lời phát biểu hay cũng được xem như một giải pháp do Henry Kissinger đề nghị ngày 23/5/2022 tại Davos không phải là một lời phát biểu không tương hồ đồ lỗ bịch. Bởi nếu cả hai bên không nhân nhượng nhau sẽ mang đến hậu quả thảm khốc không những cho riêng dân tộc Ukraine mà còn rất nhiều hệ lụy không hay cho Âu Châu.

Nếu vị tổng thống trẻ tuổi đầy nhiệt huyết như Volodymyr Zelensky của Ukraine hiểu được hai chữ “Nhân Nhịn” thì may ra.

Nhẫn một chút sóng yên biển lặng

Lùi một bước biển rộng trời cao.

Hay

Lòng kiên nhẫn và thời gian làm được việc nhiều hơn là sức mạnh hay nhiệt huyết.

Bối cảnh lịch sử của Ukraine hiện nay chẳng khác nào Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Tuần vừa qua nhiều bài bình luận chính trị từ thủ đô Paris của Pháp cho rằng cuộc chiến tranh Ukraine là một cuộc chiến tranh “ủy nhiệm”. Cũng tương tự như Việt Nam Cộng Hòa trong giai đoạn “Việt Nam Hóa Chiến Tranh”, khi Mỹ cắt viện trợ đồng nghĩa với “rút ống” cho tắt thở, lịch sử đã chứng minh đã bao nhiêu lần Mỹ “bỏ rơi đồng minh” vẫn còn nguyên đó.

Cuộc chiến này có trăm điều nghịch lý đến độ phi lý. Như đã nói trước đây, chiến tranh là một sự tiếp diễn của những bế tắc chính trị, mà hễ nói đến chính trị thì đừng tin những gì hai bên nói qua nói lại trên mặt bàn qua những tin tức được loan tải cập nhật hàng ngày.

Tóm tắt bài viết này chỉ gọn gàng:

- Chiến tranh này có kết thúc sớm hay muộn là do ở Zelensky chứ không phải ở Putin.
- Kết thúc như thế nào là do ở Putin và “Người Mỹ” chứ không phải do bất cứ một thế lực nào khác kể cả Zelensky.

Như thường lệ, xạo sự cho vui rồi bỏ, miễn bàn.

Thân Kính

Út Bạch Lan

Nguồn: Internet eMail by Paul Tran chuyển

*Đăng ngày Thứ Tư, June 1, 2022
Ban Kỹ Thuật Khoa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH*